



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐๒-๖๑๘๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๗ , ๑๗๒๑

ที่ นร ๐๒๒๓/๑๒๘๘ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดใหม่เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับสำนัก/กอง รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผอ.สพข. ๑-๘ และ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด

ตามที่ กพร.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ ผอ.สำนัก/กอง และจากการตรวจแบบประเมินผลพบว่าหลายหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานไม่เชื่อมโยง
กับกรอบการประเมินผลของสำนัก/กองและขาดเอกสารหลักฐานยืนยันผลการดำเนินงาน ส่งผลให้การประเมินผล
ไม่สามารถให้ค่าคะแนนรายตัวชี้วัดได้ และเพื่อให้การประเมินผลมีความโปร่งใส ยุติธรรม กพร.จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ ผอ.สำนัก/กอง ที่มีรายชื่อปรากฏแนบท้าย จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุ
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา และสามารถจัดทำรายงานการประเมินผลฯเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการฯต่อไปได้ นั้น

เนื่องจาก กพร.ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ชุดที่ ๓ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง
โดยมี รปส.นายประวิทย์ เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ
และพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง รอบที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตลอดจนสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

เพื่อให้การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ชุดที่ ๓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ กพร.จึงขอให้ ผอ.สำนัก/กอง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ส่งให้ กพร.ภายในเวลา
๑๒.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อ กพร.จักได้นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาและประเมินผล
ค่าคะแนนของ ผอ.สำนัก/กอง นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯได้ทันเวลา โดยขอให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทรสาร หมายเลข ๐๒ - ๖๑๘ ๒๓๘๖ หรือทาง e-mail opdc.prd@gmail.com และหากมีข้อสงสัยสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรรยา อัมหิรัญ คุณเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ และ คุณทัตดาว เสมมา หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒ - ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖ , ๑๗๒๑ และ ๑๗๒๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

(นางอัทธจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘

ที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
๑	นายเสรี จุบุญส่ง	สปข.๑	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ประเมินว่ามีหน่วยงานในกำกับดูแลของเขตจำนวนเท่าใดที่สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามโครงการประชาสัมพันธ์หลัก ๗ โครงการได้ตามแผน ดังนั้น การรายงานควรมีข้อมูล จำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดของเขต และจำนวนหน่วยงานที่สามารถทำได้ตามแผน เพื่อนำมาหาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมิน - KPI ๒.๑ และ ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ วัดความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนั้น ในการรายงานควรมีข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอน ๕ ขั้นตอนให้ชัดเจน - KPI ๔ และ ๕ ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า จากประเด็นข่าวที่ IOC ส่วนกลางกำหนดทั้งสิ้นในรอบ ๖ เดือน (จำนวน ๑๖๙ ประเด็น = ๑๐๐%) นั้น สื่อวิทยุและโทรทัศน์ของเขต นำไปเผยแพร่ได้กี่ประเด็น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ - KPI ๖ ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงานควรมีข้อมูลการดำเนินงาน ๕ ขั้นตอนให้ชัดเจน - KPI ๘.๑ และ ๘.๒ ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่าหน่วยงานในสังกัดของเขตทั้งหมดนั้นสามารถดำเนินการตามแผน ทั้งที่เป็นภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ได้ครบถ้วนหรือไม่ ดังนั้น การรายงานควรมีข้อมูลรายละเอียดว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยของเขตตั้งเป้าหมายผลผลิตไว้เท่าไร สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และสรุปภาพรวมแล้ว มีกี่หน่วยงานที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด
		สปข.๔	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ รายงานเหมือน สปข.๑ แต่เป็นผลงาน สปข.๔ - KPI ๘.๑ และ ๘.๒ รายงานเหมือน สปข.๑ แต่เป็นผลงาน สปข.๔
๒	นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ	สปข.๔	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ประเมินว่ามีหน่วยงานในกำกับดูแลของเขตจำนวนเท่าใด ที่สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามโครงการประชาสัมพันธ์หลัก ๗ โครงการได้ตามแผน ดังนั้น การรายงานควรมีข้อมูล จำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดของเขต และจำนวนหน่วยงานที่สามารถทำได้ตามแผน เพื่อนำมาหาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมิน

ที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
			<p>- KPI ๘.๑ และ ๘.๒ ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่าหน่วยงานในสังกัดของเขตทั้งหมดนั้น สามารถดำเนินการตามแผนทั้งที่เป็นภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ได้ครบถ้วนหรือไม่ ดังนั้น การรายงานควรมีข้อมูลรายละเอียดว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยของเขตตั้งเป้าหมายผลผลิตไว้เท่าไร สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และสรุปภาพรวมแล้ว มีกี่หน่วยงานที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด</p>
		ศอ.บต.	<p>ไม่มีคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>- KPI ๑-๔ ไม่ทราบเป้าหมายการดำเนินในทุกตัวชี้วัด และไม่มีข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงาน</p>
๓	นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์	สปช.๗	<p>***รายงานผลการดำเนินงานไม่ครบ ๖ เดือน (รายงานเฉพาะเดือน ก.พ.-มี.ค.๕๖) ขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทั้ง ๖ เดือน</p> <p>- KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ประเมินว่ามีหน่วยงานในกำกับดูแลของเขตจำนวนเท่าใด ที่สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามโครงการประชาสัมพันธ์หลัก ๗ โครงการได้ตามแผน ดังนั้น การรายงานควรมีข้อมูล จำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดของเขต และจำนวนหน่วยงานที่สามารถทำได้ตามแผน เพื่อนำมาหาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมิน</p> <p>- KPI ๒.๑ และ ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนั้น ในการรายงานควรมีข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอน ๕ ขั้นตอนให้ชัดเจน (ในรายงานไม่บอกถึงรายงานจากหน่วยปฏิบัติทุกสิ้นเดือน และไม่ได้อธิบายถึงการสรุปผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมผู้บริหาร รวมถึงรายงานผู้กำกับตัวชี้วัด)</p> <p>- KPI ๔.๑ และ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานไม่ครบ ๖ เดือน</p> <p>- KPI ๖ ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงานควรมีข้อมูลการดำเนินงาน ๕ ขั้นตอนให้ชัดเจน (จากรายงานสามารถให้คะแนนได้ที่ค่า ๓)</p> <p>- KPI ๗ ข้อมูลการรายงานไม่สามารถตอบได้ว่าดำเนินการได้ถึงระดับใด (ไม่ทราบว่าดำเนินการได้ที่ %)</p> <p>- KPI ๘.๑ และ ๘.๒ ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่าหน่วยงานในสังกัดของเขตทั้งหมดนั้นสามารถดำเนินการตามแผนทั้งที่เป็นภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ได้ครบถ้วนหรือไม่ ดังนั้น การรายงานควรมีข้อมูลรายละเอียดว่า</p>

ที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
			หน่วยงานแต่ละหน่วยของเขตตั้งเป้าหมายผลผลิตไว้เท่าไร สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และสรุปภาพรวมแล้ว มีกี่หน่วยงานที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด
		สนข.	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๕.๑ ข้อมูลการรายงานไม่ตรงกับตัวชี้วัดใน ปร.๒ และการรายงานไม่แสดงความสำเร็จตามระดับความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด - KPI ๗.๑ - ๗.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้ - KPI ๙ จากตัวชี้วัดที่กำหนดจะต้องได้ผลการสำรวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่ทราบว่ามีมีการสำรวจหรือยัง หากยังไม่ได้สำรวจอาจต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นการวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
๔	นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน	สปข.๘	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒.๑ และ ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายการตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนั้น ในรายงานควรมีข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอน ๕ ขั้นตอนให้ชัดเจน - KPI ๔ ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขจาก สขร.ในประเด็น IOC วิฑู

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๑

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
๑	นายสาโรจน์ เราวีลัย	หนองคาย	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ
๒	นายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม	เลย	- KPI ๑.๑ การรายงานผลไม่เชื่อมโยงกับกรอบการประเมินของ ส.ปชส. ตัวชี้วัดนี้วัด “จำนวนโครงการฯ” แต่รายงานพบว่าดำเนินการได้ ๔ โครงการ ซึ่งตามเกณฑ์คือค่าคะแนนระดับ ๓ แต่ประเมินตนเองว่าได้คะแนนระดับ ๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
			- KPI ๕.๑ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๓	นายสมพงษ์ ปัตตานี	มหาสารคาม	<p>- KPI ๑.๑ การรายงานผลไม่เชื่อมโยงกับกรอบการประเมินของ ส.ปชส. ตัวชี้วัดนี้วัด “จำนวนโครงการฯ” แต่รายงานพบว่าดำเนินการได้ ๔ โครงการ ซึ่งตามเกณฑ์คือค่าคะแนนระดับ ๓ แต่ประเมินตนเองว่าได้คะแนนระดับ ๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง</p> <p>- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่ และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ</p> <p>- KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร</p>
๔	น.ส วิภาดา รัตนโรจนา	กาฬสินธุ์	<p>- KPI ๑.๑ พบแบบรายงาน ๒ ฉบับ ซึ่งแตกต่างกัน ฉบับที่ ๑ เป็นแบบรายงานเชิงปริมาณ รายงานว่าดำเนินการได้ ๔ โครงการ แต่มีชื่อโครงการปรากฏ ๖ โครงการ ฉบับที่ ๒ แบบ ปร.๒-๒ รายงานว่าดำเนินการได้ ๔ โครงการ แต่ให้ชื่อโครงการมา ๕ โครงการ ข้อสรุป คือขอให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องด้วย</p> <p>- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ</p> <p>- KPI ๓.๑ เรื่องภาวะวิกฤต พบความแตกต่าง ดังนี้ ในแบบ ปร. ๒ เป็นเรื่องภาวะวิกฤต แต่ในแบบ ปร.๒-๒ เป็นเรื่องภาพลักษณ์</p> <p>- KPI ๔.๑ เรื่องภาพลักษณ์ไม่พบในแบบรายงาน ปร.๒-๒</p> <p>- KPI ๕.๑ และ ๕.๒ และ KPI ๖ ใส่ลำดับที่ KPI ผิดทุกตัว</p>

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
๕	นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงศ์	สกลนคร	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ
๖	นางธัญญรัตน์ โรจนหัสติน	ชัยภูมิ	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๗	นางชนัดดา แฮร์ริส	นครราชสีมา	- แบบรายงานผลการดำเนินงานมีเพียงแบบ ปร.๒/๑ และการรายงานเป็นเพียงการอธิบายความสั้น ๆ ไม่มี ความเชื่อมโยงกับกรอบการประเมินผลของ ส.ปชส.ทุกตัวชี้วัด
๘	นายสุวิทย์ สงคราม	หนองบัวลำภู	- ไม่ส่งรายงาน
๙	นายสาโรช บุญบุตร	บึงกาฬ	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๒

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
๑	นายเฉลิมชัย จันทระเสนา	อุบลราชธานี	- ไม่ได้ส่งรายงาน
๒	นายพัฒนเดช ยศกรกุล	อุดรธานี	- ไม่มีข้อมูลการรายงานตัวชี้วัด ๓.๑
๓	นายแสงทอง อนันตภักดิ์	มุกดาหาร และ สวท. อุบลราชธานี	- ขอคะแนนผลการประเมินจาก สปข.๒ จากผลงานในตำแหน่ง ผอ.สวท.อุบลราชธานี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๓

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
๑	นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์	เชียงใหม่	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนยังไม่ได้ประเมินการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่น ดังนั้นการรายงานให้รายงานว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนก็โครงการ - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการขยายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓ ในปร.๒-๑ ไม่พบผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ - KPI ๕.๑ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
		ผอ.สทท.	- ขอคะแนนผลการประเมินจาก สปข.๔ จากผลงานในตำแหน่ง ผอ.สทท.พิษณุโลก

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
		พิษณุโลก	
๒	นายदनัย ชนกล้าหาญ	ลำพูน	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓ ไม่มีข้อมูลการรายงาน - KPI ๔.๑ (ในรายงานเป็น KPI ๓.๑) ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕.๑ และ ๕.๒ (ในรายงานเป็น KPI ๔.๑ และ ๔.๒) ข้อมูลการรายงานไม่แยกผลผลิตตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์
๓	นายเกรียงศักดิ์ เจตีย์แปง	น่าน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนด KPI ในปร.๒ ผิด ไปใช้ KPI ของเขต ไม่ใช่ KPI ของ ปชส. ได้แก่ ๑.๑, ๒.๑, ๓.๑, ๔.๑, ๕.๑ และ ๘ มี KPI ที่เป็นของ ปชส. เพียง ๒ ตัว ได้แก่ ๖ และ ๗ - KPI ๕ (ในรายงานเป็น KPI ๖) <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดระดับค่าเป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนไม่ถูกต้อง - ข้อมูลการรายงานไม่ตอบตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดถามร้อยละของผลผลิตที่ทำได้ แต่การรายงานตอบการเบิกจ่าย)
๔	นางอ่อนศรี ศรีอัมพร	แม่ฮ่องสอน	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ข้อมูลการรายงานไม่บอกถึงการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ผ่านเครือข่าย มีการรายงานเฉพาะผ่านสื่อของ กปส. - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไร - KPI ๔.๑ (ในรายงานเป็น KPI ๓.๑) ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้าน

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
			<p>แผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดก็ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว</p> <p>- KPI ๕.๑ และ ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้</p>

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๔

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
๑	นางสาวพรรณิ สีสดีแพง	พิษณุโลก	<p>- KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนยังไม่ได้ ประเมินการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่น ดังนั้นการรายงานให้รายงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนก็โครงการ</p> <p>- KPI ๓ ไม่มีข้อมูลการรายงาน</p> <p>- KPI ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้</p>
		(พิจิตร)	<p>- KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนยังไม่ได้ ประเมินการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่น ดังนั้นการรายงานให้รายงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนก็โครงการ</p> <p>- KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไร</p> <p>- KPI ๔ ที่กำหนดจากกรมมีใน ปร.๒ แต่ไม่ได้รายงานใน ปร.๒-๑</p>

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
			- KPI ๕.๑ และ ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๒	นายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม	นครสวรรค์	- รายละเอียดตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินผลฯ ของ ส.ปชส. นครสวรรค์ ไม่ตรงตามแบบ ปร.๒ ที่ลงนามกับผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่สามารถประเมินได้ ในตัวชี้วัดที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๘ - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน การรายงานให้รายงานว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนก็โครงการ - KPI ๕ (ในแบบรายงานเป็น KPI ๔) ไม่มีข้อมูลการรายงาน
๓	นายภวัต ศรีสมบูรณ์	กำแพงเพชร	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการขยายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่แยกผลผลิตภายในและภายนอก
๔	นายชุมพร เรือนใจดี	ตาก	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการขยายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่แยกผลผลิตภายในและภายนอก
๕	นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย	อุดรดิตถ์	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการขยายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๖	นายรังสรรค์ ขำแจ่ม	สุโขทัย	- KPI ๓.๑ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินและข้อมูลการรายงานผลในแบบรายงานไม่ถูกต้อง ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
			ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕.๑ และ ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๘	นางสุดา มากทอง	พิจิตร	- ขาดแบบฟอร์ม ปร.๒ (มี แบบฟอร์มปร.๒-๑)
		(น่าน)	- KPI ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่แยกผลผลิตภายในและภายนอก
๙	นายอาทร จันทร์พิลา	อุทัยธานี	- ไม่มีรายละเอียดตัวชี้วัด - ไม่มีข้อมูลการรายงานในทุกตัวชี้วัด
		(สปข.๑)	ขอคะแนนผลการประเมินจาก สปข.๑ จากผลงานส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ สปข.๑

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
๑	นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ	ระนอง	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๕ การรายงานแยกเป็น ๕.๑ ภารกิจพื้นฐานและ ๕.๒ ภารกิจยุทธศาสตร์ โดยให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
		(ผอ.สวท. สุราษฎร์ธานี)	- ขอคะแนนผลการประเมินจาก สปข.๕ จากผลงานในตำแหน่ง ผอ.สวท.สุราษฎร์ธานี

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
๒	นางบุญยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์	ภูเก็ต	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินและข้อมูลการรายงานผลในแบบรายงานไม่ถูกต้อง ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงานขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร
๓	นางสุดฤทัย เลิศเกษม	พังงา	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ
		(ผอ.สทท.ภูเก็ต)	<ul style="list-style-type: none"> - ขอคะแนนผลการประเมินจาก สปช.๕ จากผลงานในตำแหน่ง ผอ.สทท.ภูเก็ต
๔	นายวิระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล	กระบี่	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน การรายงานให้รายงานว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนกี่โครงการ - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕.๑ และ ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
๕	นางสาวลักษณีย์ แหะละบัง	นครศรีธรรมราช	- ไม่มีรายละเอียดตัวชี้วัด - ไม่มีข้อมูลการรายงานในทุกตัวชี้วัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๖

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
๑	นายดำรง เศรษฐพรหม	สงขลา	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการขยายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕ การรายงานแยกเป็น ๕.๑ ภารกิจพื้นฐานและ ๕.๒ ภารกิจยุทธศาสตร์ โดยให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๒	นายวิชาติ เพชรยอด	ปัตตานี	- KPI ๑ ขอรายชื่อโครงการประชาสัมพันธ์ ๘ โครงการ ที่ระบุแผนการดำเนินงานและผลในรอบ ๖ เดือน - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการขยายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
			<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่าทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕ การรายงานแยกเป็น ๕.๑ ภารกิจพื้นฐานและ ๕.๒ ภารกิจยุทธศาสตร์ โดยให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
		(นครศรีธรรมราช)	- ไม่มีรายงาน ปร.๒-๑ ของนครศรีธรรมราช
๓	นายสำราญ วิจิตรพันธ์	สตูล	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่าทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕ การรายงานแยกเป็น ๕.๑ ภารกิจพื้นฐานและ ๕.๒ ภารกิจยุทธศาสตร์ โดยให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๔	นายสัมพันธ์ มุขอดี	ยะลา	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน การรายงานให้รายงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนกี่โครงการ - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูล

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
			<p>ข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๕.๑ และ ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๕	นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์	ตรัง	<p>* การรายงานเป็นการรวมผลงานในระดับ สวท. และ ปชส. (บางตัวชี้วัดเป็นผลงานของ ปชส. บางตัวชี้วัดเป็นของ สวท.) ดังนั้น ขอให้รายงานผลการดำเนินงานของ ปชส. เท่านั้น</p> <p>* มีการรายงานเกินจาก ปร.๒ เรื่องประเด็น IOC</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน การรายงานให้รายงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนก็โครงการ - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้ <p>(ผอ.สวท.ตรัง) - ขอคะแนนผลการประเมินจาก สปช.๖ จากผลงานในตำแหน่ง ผอ.สวท.ตรัง</p>

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
๖	นายบุรี ดีชัยยะ	พัทลุง	- KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่าทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๕.๑ เป้าหมายที่กำหนดในข้อมูลการรายงานไม่ทราบว่าเป็นเป้าหมายทั้งปี หรือ ๖ เดือน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๗

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
๑	นายธเนศ เขียรนันท์	จันทบุรี	- KPI ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๒	นายมานิช โอสภเจริญ	ระยอง	- KPI ๕.๑ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๓	นางสาวริกา วรรณรัตน์	ตราด	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อจำนวนเท่าใด คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ - KPI ๕ การรายงานแยกเป็น ๕.๑ ภารกิจพื้นฐานและ ๕.๒ ภารกิจยุทธศาสตร์ โดยให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๔	นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวีโรจน์	ชลบุรี	- KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน การรายงานให้รายงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนกี่โครงการ - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสาร

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไข
			<p>ทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร
๕	นางกัญญา พรปรีชา	สมุทรปราการ	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ เกณฑ์การให้คะแนนในรายละเอียดตัวชี้วัดและสูตรการคำนวณในรายละเอียดตัวชี้วัด ไม่ตรงกับที่กำหนดและข้อมูลการรายงานไม่บอกว่าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจำนวนเท่าใด เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อจำนวนเท่าใด - KPI ๓ เกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนไม่ตรงกับที่กำหนด - KPI ๔ เกณฑ์การประเมินไม่ตรงกับที่กำหนด - KPI ๕.๒ ทบทวนเป้าหมายผลผลิตที่รายงานใหม่ว่าเป้าหมายทั้งปี และเป้าหมาย ๖ เดือน เป็นจำนวนเท่าใด
๖	นายอุทิศ วงศ์มาก	ฉะเชิงเทรา	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ชื่อ KPI ผิด ต้องเป็นจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีการเผยแพร่จำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓ ชื่อ KPI ผิด ต้องเป็นระดับความสำเร็จของการดำเนินงานฯ - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕.๑ ควรบอกให้ชัดเจนว่าเป้าหมายครึ่งปีหรือทั้งปี - KPI ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
๗	นายนิคม กล่าวสุนทร	ปราจีนบุรี	- KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว
๘	นายสุชาติ ศรีโพบูลย์	นครนายก	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๘

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
๑	นางสาวสมมาตร รัตนแสง	กาญจนบุรี	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๕.๑ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
๒	นายกิตติ พัฒนเจริญ	เพชรบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓ ตัวชี้วัดนี้วัดระดับความสำเร็จของ ๒ โครงการ ถ้าทำครบตามขั้นตอนจะได้ คะแนน ๕ แต่รายงานพบว่า ดำเนินการโครงการเดียวและรายงานว่าได้ ๕ คะแนน ขอให้ตรวจสอบและยืนยันมาใหม่ด้วยว่าดำเนินการกี่โครงการ - KPI ๕.๒ การรายงานให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๓	นางพรฤดี สวัสดิ์นพรัตน์	สุพรรณบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือนตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน การรายงานให้ รายงานว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนกี่โครงการ - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่าทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตาม ขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕ การรายงานแยกเป็น ๕.๑ ภารกิจพื้นฐานและ ๕.๒ ภารกิจยุทธศาสตร์ โดยให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๔	นายสุริย์ สุขกรรม	สระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวน

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
			ข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ
๕	นางจิรวรรณ ลากกิจ	ชัยนาท	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๑.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ประเมินจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน การรายงานให้รายงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนก็โครงการ - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่าทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่า ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงานให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕ การรายงานแยกเป็น ๕.๑ ภารกิจพื้นฐานและ ๕.๒ ภารกิจยุทธศาสตร์ โดยให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๖	นางสาวทิพย์วรรณ เทศบุตร	อ่างทอง	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๕.๑ เป้าหมายที่กำหนดในข้อมูลการรายงานไม่ทราบว่าเป็นเป้าหมายทั้งปี หรือ ๖ เดือน
๗	นายรวีโรจน์ ส่องศรี	ประจวบคีรีขันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินและข้อมูลการรายงานผลในแบบรายงานไม่ถูกต้อง ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน

ที่	ชื่อ - สกุล	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด	ตัวชี้วัดที่มีต้องมีการแก้ไข
			ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการจนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ตาม ขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร
๘	นายอนันต์ศักดิ์ บุญเครือพันธ์	ปทุมธานี	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่ามีข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกี เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีเครือข่ายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร
๙	นายนรกิจ ศรีธธา	นครปฐม	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่ามีข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกี เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีเครือข่ายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ - KPI ๓.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานของ ๒ โครงการ ตามขั้นตอนที่ กำหนด ๕ ขั้นตอน ดังนั้น การรายงาน ขอให้รายงานว่ทั้ง ๒ โครงการที่ได้รับมอบหมายมีการ ดำเนินการได้ตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร - KPI ๔.๑ ในรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดนี้ต้องการทราบว่ ส.ปชส. ให้บริการด้านแผนการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดกี่ครั้ง ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนครั้งของการให้บริการดังกล่าว - KPI ๕.๑ และ ๕.๒ การรายงาน ให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวน ผลผลิตที่สามารถดำเนินการได้
๑๐	นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์	พระนครศรีอยุธยา	- KPI ๕.๑ การรายงาน ให้บอกจำนวนผลผลิตเป้าหมายรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้ และจำนวนผลผลิตที่ สามารถดำเนินการได้
๑๑	นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์	นนทบุรี	- KPI ๒ ตัวชี้วัดต้องการทราบว่ามีข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส. เผยแพร่ไปนั้น เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อกี เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการทราบว่ามีเครือข่ายจำนวนเท่าใด ดังนั้นการรายงาน ให้บอกจำนวนข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดที่ ส.ปชส. เผยแพร่และจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายนำไปเผยแพร่ต่อ

